

# บทบาทหน้าที่ของสมาชิกอาสาสมัครดินแดน ในการเข้าร่วมภารกิจกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจในสถานบริการ<sup>1</sup>

นพดล เหล่าพญา<sup>2</sup>

ผกาดี สุพรรณจิตวนา<sup>3</sup>

ดร.ปะการัง ชื่นจิตร<sup>4</sup>

## บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงบทบาทสมาชิกกองอาสาสมัครดินแดนในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในสถานบริการ (2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของสมาชิกกองอาสาสมัครดินแดนในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหารในสถานบริการ โดยทำการศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ สมาชิกกองอาสาสมัครดินแดนและข้าราชการฝ่ายปกครอง ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจ รวมสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยคำสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปแยกแยะประเด็นที่ได้เป็นข้อค้นพบ

ผลการวิจัยพบว่า (1) สมาชิกกองอาสาสมัครดินแดนมีภารกิจร่วมกับข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจในสถานบริการ ภารกิจปิดล้อมบริเวณทางเข้า – ออกสถานบริการ ภารกิจกระจายกำลังควบคุมกลุ่มนักท่องเที่ยวในสถานบริการ ภารกิจแยกกลุ่มนักท่องเที่ยวและภารกิจคัดแยกกลุ่มนักท่องเที่ยวปกติกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พบการกระทำผิด (2) บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกองอาสาสมัครดินแดนในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจในสถานบริการ เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา สมาชิกกองอาสาสมัครดินแดนจะทำหน้าที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยกำลังหลักในการเข้าร่วมภารกิจนั้น (3) ข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมคือสมาชิกกองอาสาสมัครดินแดนมีความต้องการอยากได้รับการพัฒนาทางด้านสิทธิสวัสดิการ อาวุธต่าง ๆ ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายเพิ่มเติมในการปฏิบัติหน้าที่ สวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลต่อครอบครัว เป็นต้น

<sup>1</sup> บทความเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสมาชิกอาสาสมัครดินแดน ในการเข้าร่วมภารกิจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจในสถานบริการ” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ดร.ผกาดี สุพรรณจิตวนา

<sup>2</sup> นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรมหาบัณฑิต (สาขาผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

<sup>3</sup> อาจารย์ กลุ่มวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

<sup>4</sup> อาจารย์ กลุ่มบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

## ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

กองอาสารักษาดินแดนเป็นอีกองค์กรหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 โดยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ กรมการปกครอง เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ เหตุผลสำคัญของการจัดตั้งนั้นก็เพื่อการป้องกันประเทศ เพราะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน จึงต้องมีการจัดเตรียมกำลังไว้ตั้งแต่เวลาปกติ โดยการจัดการศึกษาอบรม จัดหน่วยบังคับบัญชา เพื่อให้ประชาชนพลเมืองทุกคนมีความรู้ในการป้องกันฯ โดยให้มีกำลังสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งยามปกติ และยามสงคราม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เป็นผลให้กองอาสารักษาดินแดนถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 และดำเนินการเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย จึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

สำหรับภารกิจการป้องกันประเทศ จะมีกองกำลังหลัก (Main Force) 3 เหล่าทัพ และมีสมาชิกอาสารักษาดินแดน เป็นกองกำลังประจำถิ่น (Local Force) ซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่รักษาดินแดนอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตน และมีบทบาทหน้าที่เป็นกองกำลังติดอาวุธกึ่งทหาร กึ่งประชาชน

นอกจากนี้แล้ว ในการป้องกันประเทศ ยังมีกองกำลังประชาชน (Civil Force) ซึ่งเป็นการรวมตัวของประชาชนเป็นกลุ่มพลัง ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการฝึกกำลังกันทางยุทธศาสตร์การรบในการป้องกันประเทศในการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ (Total Defense) โดยที่การป้องกันรักษาดินแดนนั้นเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันรักษาความสงบสุข และความปลอดภัยของประเทศ

จึงเห็นได้ว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) เป็นบุคคลที่มีความสำคัญ ในฐานะกำลังประจำถิ่น และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานระหว่างพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติภารกิจตาม มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 และภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงทำให้ผู้สนใจศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในด้านภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ในภารกิจด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

## วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาถึงบทบาทสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในสถานบริการ
2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหารและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในสถานบริการ

## วิธีดำเนินการศึกษา

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะจง กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการในสังกัดส่วนกลาง สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนระดับผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 คน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 4 คน ในส่วนกลาง สังกัดกองร้อยบังคับการ และบริการที่ 1 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ข้าราชการทหาร จำนวน 2 คน ข้าราชการตำรวจ จำนวน 2 คน รวม 8 คน

## ขอบเขตการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้

1. **ขอบเขตทางด้านเนื้อหา** ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดขอบเขตเนื้อหาการศึกษาเกี่ยวกับการบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในสถานบริการและปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

2. **ขอบเขตด้านประชากร** ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและข้าราชการฝ่ายปกครอง สังกัดกองร้อยบังคับการ และบริการที่ 1 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจ

## นิยามศัพท์

**สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)** หมายถึง ราษฎรที่มีคุณสมบัติ และลักษณะตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดส่วนกลาง กองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

พนักงานฝ่ายปกครอง (เฉพาะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครอง) หมายถึง ตามมาตรา 2 (16) และ มาตรา 2 (17) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจ และหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

- **ส่วนกลาง** ได้แก่ ปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อธิบดี/รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานในสำนักงานการสอบสวนและนิติกร ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

- **ส่วนภูมิภาค** ได้แก่ ผู้ว่า/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ใช้เป็นแนวทางในการมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในสถานบริการ

2. นำผลการศึกษาไปใช้เพื่อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในสถานบริการ

### แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการเข้าร่วมภารกิจกับฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจในสถานบริการ” ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความร่วมมือ
3. เกี่ยวกับหน่วยกองบัญชาการรักษาดินแดน
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์บุคคลบางคน (Focus Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และความลุ่มลึกทางเนื้อหา โดยใช้ข้อมูลที่สำคัญ 4 แหล่งด้วยกัน ดังนี้

1. เอกสารชั้นต้น (Primary Source) ได้แก่ เอกสารทางวิชาการซึ่งเป็นการสำรวจทฤษฎี และแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วิทยานิพนธ์ บทความ วารสาร รายงานการวิจัย รวมทั้ง

ข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง และจากเว็บไซต์ของสถาบันศึกษาอื่น ๆ

2. เอกสารชั้นรอง (Secondary Source) ได้แก่ เอกสารทางราชการ ระเบียบ พระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ คำสั่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน แผนยุทธการสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นต้น

3. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการเก็บจากการสัมภาษณ์บุคคล จำนวน 8 คน จากผู้ที่ใช้ข้อมูลสำคัญเป็นผู้ปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้แก่ ผู้บังคับกองร้อย (ร้อย บก.บร.1) หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ในฐานะปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ระหว่างสมาชิกอาสารักษาดินแดน กับพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ทหาร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

### สรุปผลการศึกษา

การศึกษาเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสมาชิกอาสารักษาดินแดน ในการเข้าร่วมภารกิจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจในสถานบริการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาถึงบทบาทการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมในสถานบริการ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานภาพ บทบาทหน้าที่ และการรับรู้ของสังคมที่มีต่อสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษา มีดังนี้ (1) กองอาสารักษาดินแดนเป็นอีกองค์กรหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 โดยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ กรมการปกครอง เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการ เหตุผลสำคัญของการจัดตั้งนั้นก็เพื่อการป้องกันประเทศ เพราะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ในความเป็นจริงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง ซึ่งมีภารกิจหลายๆ ด้าน หลักๆ จะเป็นภารกิจด้านการอำนวยความสะดวกและการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมไทยประกอบด้วย การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด, การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคม, การตรวจสอบสถานบริการ ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย, การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการกู้ภัย, การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และการควบคุมผู้อพยพหลบภัยจากการสู้รบ, การดำเนินการรุกทางการเมืองและพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง (คือ มาตรการที่ใช้ในการป้องกันพื้นที่เขตหลังให้ปลอดภัยหรือได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจากการโจมตีการก่อวินาศกรรม การแทรกซึม การปฏิบัติการแบบกองโจร และเป็นการศึกษาเพื่อป้องกันมิให้ข้าศึกรุกเข้าสู่พื้นที่เขตหลังรวมทั้งจำกัดความเสียหายอันเกิดการโจมตีของข้าศึก และภัยธรรมชาติ) (2) การศึกษาบทบาทหน้าที่ของ

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกอาสาสมัครในแดน ในการเข้าร่วมภารกิจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจในสถานบริการ ผู้ศึกษาพบประเด็นปัญหาหลักที่สำคัญดังนี้ คือ ปัญหาต่อการรับรู้ของสังคมที่มีต่อสมาชิกกองอาสาสมัครในแดน มักถูกเข้าใจผิดบ่อยครั้งว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยทหาร เนื่องจากมีเครื่องหมายและการแต่งเครื่องแบบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทำให้เกิดการรับรู้ของสังคมยังไม่ชัดเจนนัก สมาชิกกองอาสาสมัครในแดนยังมีความรู้สึกที่ว่า ตนเองไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่บางประการ เช่น มีความกังวลว่าความผิดพลาดเนื่องจากความรู้ความสามารถที่ต้องปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด หรือความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านกฎหมายเบื้องต้น เมื่อเทียบกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ซึ่งเจ้าพนักงานเหล่านี้จะมีความรอบรู้และเป็นมืออาชีพมากกว่า ปัญหาต่อความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ หรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกกองอาสาสมัครในแดนยังมีความรู้สึกที่ไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร และอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ครบตามจำนวนคนที่ปฏิบัติภารกิจในแต่ละ ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร สมาชิกกองอาสาสมัครในแดนยังมีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาในหลายๆ ด้าน เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หรือทักษะทางด้านภาษา เช่นภาษาอังกฤษ เพราะในการปฏิบัติภารกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ในบางครั้งอาจไม่มั่นใจที่จะสื่อสารออกไป และมีความกังวลใจต่อภาพลักษณ์ของตนเอง ปัญหาด้านสวัสดิการในหน้าที่ สมาชิกกองอาสาสมัครในแดนยังมีความต้องการสวัสดิการ เพื่อที่จะรองรับตนเองและครอบครัว ในปัจจุบันสวัสดิการได้เฉพาะตนเองเท่านั้นไม่สามารถรวมภรรยาสามี บุตร บิดาและมารดา เช่นเดียวกับข้าราชการทำให้เกิดความรู้สึกว่าเหลื่อมล้ำ สมาชิกกองอาสาสมัครในแดนอยากจึงอยากให้มีการ

### ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสาสมัครในแดน เกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ของสังคมที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกองอาสาสมัครในแดน เช่นภาพลักษณ์ของสมาชิกกองอาสาสมัครในแดน ความภาคภูมิใจของสังคมและครอบครัว ปัจจัยด้านความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความมั่นคงในการทำงาน ต้องคำนึงถึงการให้ความสำคัญผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ปัญหาที่ได้รับการสะสมมานานควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรให้เป็นสมาชิกกองอาสาสมัครในแดนที่มีความมืออาชีพ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ (1) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสาสมัครในแดน ในแง่ของค่าตอบแทน สวัสดิการ และบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมในปัจจุบัน (2) ปรับปรุง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในแง่ของการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกคนล้วนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เคียงบ่าเคียงไหล่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกๆ สถานการณ์ แม้แต่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย เช่น บริเวณชายแดน หรือในกลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต่างก็ตกเป็นเป้าหมายกลุ่มผู้ไม่หวังดีไม่แตกต่างจากทหารและตำรวจ ดังปรากฏความเสียหายบ่อยครั้งที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนถูกทำร้ายจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีจนเสียชีวิต

## บรรณานุกรม

กรมการปกครอง, สำนักอำนวยการอาสารักษาดินแดน. (2552). *กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ*

*การกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน*. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

การจัดหน่วยของกองบัญชาการรักษาดินแดน. ค้นเมื่อ 2 มกราคม 2562, จาก

<http://asa.tdc.mi.th/WebBos.html>

คณะศร เกษอินทร์. (2544). *บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย :*

*กรณีศึกษา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์*. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ชนานันท์ ไกรกิจราษฎร์. (2557). *ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของ*

*ปลัดอำเภอฝ่าย (กลุ่มงาน) ความมั่นคง จังหวัดอุดรธานี*. ค้นเมื่อ 2 มกราคม 2562, จาก

<http://202.44.73.6/v2/page.php?open=research03&catID=5&levelID=9&&orderby=research&&page=5&&OB=0>

บารมี จงแจ้ง. (2557). *ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน :*

*กรณีศึกษา กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย*. 5 มกราคม 2562, จาก

<http://202.44.73.6/v2/page.php?open=research03&catID=5&levelID=9&&orderby=research&&page=4&&OB=0>

บัญญัติ นิลศิริ. (2557). *ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง*

*จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่ของสำนักงานเขตสระบุรี*. ค้นเมื่อ 5 มกราคม 2562, จาก

<http://202.44.73.6/v2/page.php?open=research03&catID=5&levelID=9&&orderby=research&&page=5&&OB=0>

พนัส หันนาคินทร์. (2524). *การศึกษาของไทย*. (หน้า 5). กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

พิชญ์เวช หนูเพชร. (2560). *แผนยุทธการสั่งใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจ*

*ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560*. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

พัชรินทร์ ไชยวรินทร์กุล. (2551). *ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอมือง จังหวัดอ่างทอง*. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

*ภารกิจกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)*. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2562, จาก

[http://arsothai.blogspot.com/2013/08/blog-post\\_4.html](http://arsothai.blogspot.com/2013/08/blog-post_4.html)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คณะรัฐศาสตร์. (2558). *ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ RESEARCH*

*METHODOLOGY IN POLITICAL SCIENCE POL 6001 (PS 602/PS 702)*. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

รวีวรรณ ชินะตระกูล. (2535). *วิธีวิจัยทางการศึกษา*. (หน้า 60). กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

เรืองเดช แก้วโกย. (2552). *รายงานการวิจัยการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ในการพัฒนาสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง*. (หน้า 16-20). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, คณะรัฐศาสตร์.

วรุทธ เนาวรัตน์ (บรรณาธิการ). (2560). *ครบรอบ 63 ปี 10 กุมภาพันธ์ 2560 วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน*. (หน้า 18, 32, 34). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง.

วิรุจเทพ ถิ่นน้ำโขง. (2539). *ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของกำนันผู้ใหญ่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดหนองคาย*. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เสกสรร เสืออ้อม. (2560). 106 ปี กิจการกำลังสำรอง. *วารสารรักษาดินแดน*, 31-33.

เสริมศรี บุญคง. (2556). *กรณีศึกษาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน*. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2562, จาก

<http://202.44.73.6/v2/page.php?open=research03&catid=5&levelid=9&&orderby=research&&page=1&&OB=0>

สุภัทร์ จงใจ. (2544). *ปัจจัยจูงใจในการเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งของอำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี*. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อนัญญา ลีเกสร. (2556). *แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล กรณีศึกษา : จังหวัดทหารบกพิษณุโลก*. ค้นเมื่อ 18 มกราคม 2562, จาก

<http://202.44.73.6/v2/page.php?open=research03&catid=5&levelid=9&&orderby=research&&page=5&&OB=0>

อาราม หนะยีเปาะ. (2553). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและแรงจูงใจในการทำงานของสมาชิกอาสาสมัคร  
ดินแดนในกองบังคับการกองอาสาสมัครดินแดนจังหวัดนราธิวาส. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2562, จาก  
<http://www.gspa.nida.ac.th/th/2015-07-09-04-12-13/2015-07-09-04-13-36/2015-07-29-03-21-51/270-2015-07-29-02-42-56.html>

อำนาจ รุ่งแจ้ง. (2557). สภาพปัญหาและภารกิจของกองอาสาสมัครดินแดนต่อการให้บริการ  
ประชาชน : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2562, จาก  
[http://research.psu.ac.th/DataCenter/journal\\_detail.php?id=772](http://research.psu.ac.th/DataCenter/journal_detail.php?id=772)

อำนาจ รุ่งแจ้ง. (2557). การศึกษาสภาพปัญหาและภารกิจของสมาชิกกองอาสาสมัครดินแดนต่อการ  
ให้บริการประชาชน : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดพิจิตร. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์  
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

อำนาจ จันทร์แป้น. (2532). การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติระดับ โรงเรียน. (หน้า  
111-118). เชียงใหม่: ส.ทรัพย์การพิมพ์